



# ดูโรคระบาดในละคร

## “ทวงแอกหมอยาทำโหลง”

**ทวงแอกหมอยาทำโหลง** ละครที่เรียกดายสาที่มีเนื้อหาลงในช่วงบางตอนเข้าสู่สถานการณ์บ้านเรา ในขณะที่ทุกคนต้องรับมือกับไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) จนคนในสังคมต้องปรับเปลี่ยนการใช้ชีวิตแบบใหม่ หรือที่เรียกกันว่าสังคมแบบ “New normal” เพื่อให้สังคมเดินหน้าต่อไปภายใต้วิกฤตของโรคระบาด

ละครเรื่องนี้มีการนำเสนอเกี่ยวกับการแพทย์แผนไทย ผ่านตัวละคร ‘ทวงแอก’ เป็นตัวละครหลักที่กำเนิดขึ้นมาในครอบครัวของหมอยาและสืบทอดวิชาแพทย์แผนโบราณมาแต่ครั้งกรุงเก่า รักษาโรคด้วยยาสมุนไพร ซึ่งถ้าพูดถึงฝีมือการรักษาของหมอทวงแอกก็คงจะต้องยกให้เศษของ ‘ผ่อง’ หญิงสาวที่ป่วยเป็นโรคคุดทะราด สภาพเหมือนผีและโดนสังคมรังเกียจจนคิดจะฆ่าตัวตาย แต่หมอทวงแอกก็รักษาจนหายและกลายเป็นสาวงามผุดผ่องสมชื่อ

ในละครเรื่อง ‘ทวงแอกหมอยาทำโหลง’ ตัวละครในเรื่องต้องเผชิญกับการระบาดของ ‘โรคห่า’ ที่เริ่มระบาดเข้ามาในหมู่บ้านทำโหลงอย่างรวดเร็ว จนโรคห่าระบาดไปทั่วเมืองคนป่วยมากมายนอนกันเกลื่อน และก็มีทยอยเสียชีวิตลง หมอทวงแอก

และชาวบ้านออกมาเตือนชาวบ้านเกี่ยวกับเรื่องน้ำ เรื่องอาหารกินที่ต้องทำให้สุก ก่อนรับประทาน เพื่อความปลอดภัย แต่ก็มีคนป่วยมาหาหมอทวงแอกมากขึ้นจนต้องสร้างเป็นเรือนพักผู้ป่วยชั่วคราว ชาวบ้านก็เลยแห่มาหาหมอทวงแอกให้ช่วยรักษาอย่างไม่ขาดสาย

**“น้ำจะ ช่วงนี้จะกินอะไรก็ระวังหน่อยนะจะ ปลาร้าจะกินก็ต้มให้สุกเสียก่อน”**

**“แหมี ข้าก็กินมาตั้งมนาน ไม่เห็นมันจะเป็นอะไรสักที”**

**“แต่ตอนนี้มันไม่เหมือนเมื่อก่อนแล้วจะ ปลอดภัยไว้ก่อนก็ดีกว่า ถ้าเจอใครก็ฝากเตือนกันด้วยนะจะ”**

จะเห็นว่า หมอทวงแอกพยายามที่จะให้ชาวบ้านช่วยกันป้องกันการแพร่ระบาดของโรคจึงออกมาเตือนชาวบ้านให้ใส่ใจเรื่องน้ำ และอาหารการกิน ซึ่งถือว่าเป็นการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคระบาด โดยการสร้างความตื่นรู้แก่ชาวบ้าน เพื่อให้ชาวบ้านให้ความร่วมมือในการป้องกันโรค แม้ว่าในช่วงแรกทำโหลงจะยังไม่มีกองแพทย์ออกช่วยเหลือ แต่ก็ถือเป็นรับมือกับสถานการณ์โรคระบาดได้ดี ทวงแอกรักษาชาวบ้านที่ป่วยด้วยยาสมุนไพรจนผู้ป่วยบางรายเริ่มอาการดีขึ้นหลายราย จนในที่สุดกองแพทย์ก็มาช่วยรักษาโรคระบาดที่ทำโหลง หมอทวงแอกได้แลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับอหิวาตกโรค

กับหมอที่มาจากกองแพทย์ ซึ่งเขาสนใจการรักษาแบบแพทย์แผนไทยของทวงแอก เพราะเชื่อว่าสุขภาพที่ดีมาจากร่างกายที่แข็งแรง และมีภูมิคุ้มกันที่ดี ไม่ต้องพึ่งยาที่มาจากเคมี แต่การแพทย์สมัยใหม่ก็สามารถรักษาตรงเชื้อโรค หลังจากนั้นทำโหลงมีการสร้างส้วมหลุมเพื่อให้ชาวบ้านขับถ่ายให้เป็นที่ ไม่เรียกราดเพื่อป้องกันโรคห่า และโรคต่าง ๆ ที่เกิดจากพยาธิ เพราะสุขอนามัยเป็นเรื่องสำคัญ แต่ท่ามกลางวิกฤติเราก็ได้เห็นถึงความพยายามในการต่อสู้กับโรคระบาดของชาวทำโหลงจนผ่านพ้นมาได้

มุมที่น่าสนใจคือการระบาดของโรคห่าในครั้งนี้นำไปสู่ความเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของชาวทำโหลงที่ดีขึ้น นาคิดว่าในยุคที่โลกของเราต้องรับมือกับสถานการณ์ COVID - 19 สิ่งที่เราทำได้ก็คือ **“เรียนรู้”** และ **“ปรับเปลี่ยน”** ไม่ว่าจะเป็นการมีวินัยในเรื่องความสะอาด พฤติกรรมการทานอาหารที่เปลี่ยนไป การใช้ธุรกรรมทางการเงินออนไลน์ ซึ่งสิ่งเหล่านี้ก็เปลี่ยนแปลงมาทีละนิด โดยที่เราไม่รู้ตัว และเข้าสู่การใช้ชีวิตในรูปแบบใหม่ที่โลกจะต้องพบเจอ

